

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์  
วันที่: พุธที่ 27 พฤษภาคม 2564  
ปีที่: 31 ฉบับที่: 11138  
หน้า: 2(ล่าง)  
PRValue (x3): 93,720  
คลิป: ขาว-ดำ  
Col.Inch: 28.40 Ad Value: 31,240  
หัวข้อข่าว: 'บิกตู'ปลัดมทางหลวงสวย-ตันไม้พริบ

## 'บิกตู'ปลัดมทางหลวงสวย-ตันไม้พริบ

ทำเนียบรัฐบาล - เมื่อวันที่ 26 พ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ติดตามข้อสั่งการในการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บนท้องถนนของกรมทางหลวง ที่ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่ พบว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ), ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น, ทางหลวงหมายเลข 1021 สายพะเยา-เชียงใหม่, ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนคลองยาง-นครนายก ฯลฯ ได้มีการปรับปรุงปลูกต้นไม้ที่มีสีต้นสวยงาม ช่วยให้ทัศนียภาพตลอดสองข้างทางดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นายกฯ ยังสั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งหน่วยงานรัฐดำเนินโครงการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อความง่ายในการดูแลรักษา ทั้งยังจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วย โดยการปลูกต้นไม้ที่สร้างความสวยงามให้กับเมืองและท้องถนนนั้นสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้เสนอตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีบางส่วนเสนอโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองด้วยการปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองที่มีต้นไม้เป็นส่วนประกอบ นายกฯ กำชับให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่พื้นที่ หรือท้องถิ่น และขอให้ทำด้วยความตั้งใจ เพราะการพัฒนาในส่วนนี้ไม่ใช่เพียงแต่เพื่อความสวยงาม แต่จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามมาอีกด้วย

“นายกฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ ทั้งการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ สร้างสีสันให้กับเมืองและถนนหนทาง ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสวยงาม แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแรงดึงดูดส่งเสริมการท่องเที่ยว และต่อยอดการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งยังทำให้เมืองน่าอยู่ ถนนหนทางร่มรื่น สวยงาม จึงขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและทัศนียภาพที่น่ามอง” น.ส.ไตรศุลีกล่าว